



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
ที่ พช ๐๐๓๓.๓๐๑ / ๓๓ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมโรงพยาบาล  
สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

### เรื่องเดิม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปี ๒๕๖๖ ซึ่งใน MOIT๘ โดยให้หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โดยให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการหรืออนุมัติให้นำรายงานไปเผยแพร่เว็บไซต์หรือช่องทางอื่น

### ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ทำรายงานผลการดำเนินการเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยเสร็จสิ้นแล้ว และขอรายงานให้ท่านทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้และขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(นายสังเวียน ปินะสุ)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางธัญภรณ์ คำค้อ)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

วันที่รายงาน 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	กิจกรรม	วันที่ดำเนินการ	สถานที่	รายละเอียดกิจกรรม	สถานะโครงการ (เสร็จสิ้น/ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก)
1.	พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ "แนวคิด" จิตพอเพียงต้านทุจริต"	28 ก.พ.66	ห้องประชุมประกายทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหล่มเก่า	นางธัญภรณ์ คำค้อ ทัศนแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสียและคณะกรรมการบริหารความเสียและคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหล่มเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 18 คน เข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ "แนวคิด" จิตพอเพียงต้านทุจริต"	เสร็จสิ้น